

ประจักษ์ศิลปธรณ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปีที่ 2 ฉบับที่ 44 วันที่ 20 ถึง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2549



บรรยากาศการลงทะเบียน โดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ประสบการณ์การจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์และขยายผลสู่แผนปฏิบัติการ ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2549 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 อาคาร KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นายสุภชัย สดากการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นประธานเปิดการประชุม เวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น : ประสบการณ์การจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ภายใต้ โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.” และ นายเฉลิม ประจำแทน ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อสถาบัน กล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้



ในภาคเช้า เป็นเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น : ประสบการณ์การจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ภายใต้ โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.” ซึ่งมีประเด็นการอภิปรายดังนี้ โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. เป็นประโยชน์หรือไม่” เนื้อหาสาระของคู่มือ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ในการหนุนเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปัญหา/ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ โดยทีมวิทยากรซึ่งประกอบด้วย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วรณะ เสนทอง อ.ดร.สุขุมพร โยธาสมุทร และ อ.ไพโรจน์ ลี้มศรีสกุลวงศ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.



ภาคบ่าย ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม โดยทีมวิทยากรของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์คอยให้การหนุนเสริมแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีประเด็นการอภิปรายดังนี้ กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ องค์ประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ขั้นตอน/กระบวนการ ระยะเวลา ความคาดหวัง และ ข้อเสนอแนะ/ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมการ

หลังจากเสร็จสิ้นสรุปการนำเสนอของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้สรุปภาพรวมของการนำเสนอว่า แผนกลยุทธ์ที่ดีต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและคำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ส่วนการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นต้องเริ่มจากความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สมาชิก และขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ โดยมีผู้จัดการสหกรณ์เป็นแกนนำอย่างสำคัญ ภายใต้คำแนะนำของทีมที่ปรึกษาและภาคีพันธมิตรที่มี “วิสัยทัศน์ร่วม” และมีเป้าหมายที่ประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ